

**คำประกาศเกียรติคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิตา ปิยอมรพันธุ์  
อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีพุทธศักราช 2563**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2549 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Exercise Physiology จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2552 ต่อมาได้รับทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชา Physiology จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด และสอนรายวิชาสรีรวิทยาแก่นักศึกษาชั้นพรีคลินิกในหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ มุ่งเน้นการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งทางด้านวิชาการ และส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาระบบการดูแลนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ มุ่งมั่นพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ในระดับ Senior Fellow กระทั่งนำความรู้ความสามารถด้านการสอนมาช่วยฝึกอบรมคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และให้คำปรึกษาด้านการเขียนขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF

ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของตนเอง ทั้งยังพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสอน การทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ และถ่ายทอดความรู้อบรมศิษย์อย่างเต็มความสามารถ เพื่อผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เป็นพลเมืองคุณภาพสามารถทำประโยชน์แก่ประเทศชาติได้ กอปรกับการปฏิบัติต่อนักศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน มีความเคารพต่อตนเองและผู้อื่น ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษา ทำให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ ถือเป็นแบบอย่างที่ควรค่าแก่การยกย่อง สมควรได้รับการเชิดชูให้เป็นอาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีพุทธศักราช 2563 เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป